

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 5416/STNMT

V/v thúc đẩy chương trình hỗ trợ  
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn  
tỉnh Quảng Ngãi chuyển đổi số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện công văn số 1493/STTTT-BCVT&CNTT ngày 18/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chuyển đổi số, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung, như sau:

1. Truyền thông, giới thiệu đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương Chuyên đề chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (*nội dung chuyên đề theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn này*).

2. Đẩy mạnh triển khai đến các doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ <https://dbi.gov.vn/> để tự đánh giá (nếu doanh nghiệp đủ năng lực) hoặc đề nghị tư vấn đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp với doanh nghiệp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả (*theo hướng dẫn tại Công văn số 165/STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/2/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông*).

3. Giới thiệu đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương về chương trình SMEdx do Bộ thông tin và Truyền thông phát động và lựa chọn ra hơn 20 nền tảng số Việt Nam xuất sắc, để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số với chính sách ưu đãi: Dừng thử miễn phí 6 tháng; Sau 6 tháng dừng thử, nếu dùng thật thì được giảm giá 50% nếu ký hợp đồng sử dụng 1 năm; Miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng (*danh sách nền tảng số theo Phụ lục 2 kèm theo Công văn này*). Ngoài ra, để tìm hiểu cụ thể về các nền tảng và chương trình ưu đãi, các Doanh nghiệp có thể tìm hiểu tại đại chỉ: <https://dbi.gov.vn/smedx>.

Đề nghị các phòng, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**Q. GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Trung**